

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  
วันศุกร์ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

\*\*\*\*\*

มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวันดี บุญภักดี	ประธานสภา อบต.	วันดี บุญภักดี	เลขานุการฯ
2	นายบรรลือ สลีสองสม	รองประธานสภา อบต.	บรรลือ สลีสองสม	
3	นายพจน์ มหาวรรณ	ปลัด อบต.	พจน์ มหาวรรณ	
4	นายเดช พรหมรินทร์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1	เดช พรหมรินทร์	
5	นายเสถียร สลีสองสม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2	เสถียร สลีสองสม	
6	นายสมศักดิ์ แดงหล้า	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2	สมศักดิ์ แดงหล้า	
7	นายอุดม คำแก่น	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3	อุดม คำแก่น	
8	นายอินจันทร์ อินยะพรหม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4	อินจันทร์ อินยะพรหม	
9	นายสุเมธี ทวีสมบัติ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5	สุเมธี ทวีสมบัติ	
10	นางฉลา ลินคำ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6	ฉลา ลินคำ	
11	นายประเสริฐ แสนมา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7	ประเสริฐ แสนมา	
12	นางบัวเร็ว วงค์ษา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8	บัวเร็ว วงค์ษา	
13	นายเสรี เมืองมูล	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8	เสรี เมืองมูล	
14	นายเมืองดี ต๊ะวรรณษา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9	เมืองดี ต๊ะวรรณษา	
15	นายณรงค์ เปาคำ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9	ณรงค์ เปาคำ	
16	นายประสิทธิ์ สุจันทร์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11	ประสิทธิ์ สุจันทร์	
17	นางศรีวรรณ ติดาร์ตัน	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11	ศรีวรรณ ติดาร์ตัน	
18	นายขวัญชัย ไชยสม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12	ขวัญชัย ไชยสม	

ไม่มาประชุม

-

เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชาติ สุภารัตน์	นายก อบต.บัวสลี	ชาติ สุภารัตน์	
2	นายจรูญ ธรรมปัญญา	รองนายก อบต.บัวสลี	จรูญ ธรรมปัญญา	
3	นายพัฒนพงษ์ วาฤทธิ	รองนายก อบต.บัวสลี	พัฒนพงษ์ วาฤทธิ	
4	นางฉัตรนรี มั่นรอด	เลขานุการ นายก. อบต.บัวสลี	ฉัตรนรี มั่นรอด	
5	นายจำเริญ ไชยยะ	ผอ.ร.ร.บัวสลีวิทยา	จำเริญ ไชยยะ	
6	น.ส.ทัศนีย์ ระวังของ	ผอ.กองการศึกษาฯ	ทัศนีย์ ระวังของ	
7	พ.จ.อ.ยอดชาย ทิพย์สุวรรณ	กำนันตำบลบัวสลี	พ.จ.อ.ยอดชาย ทิพย์สุวรรณ	
8	นายเสกสรร มีธรรม	ผอ.รพ.สต.บัวสลี	เสกสรร มีธรรม	
9	นายนวกัทร หมั่นองค์	ผอ.ร.ร.บ้านต้นยาง	นวกัทร หมั่นองค์	
10	นายธรรมบุญ เตชะ	ผช.ผอ.บ. หมู่ที่ 7	ธรรมบุญ เตชะ	
11	นายศิวกร ถูกจิตร	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ศิวกร ถูกจิตร	
12	นางศิวดา เตชะเนตร	ผอ.กองคลัง	ศิวดา เตชะเนตร	
13	นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น	ผอ.กองช่าง	สุรศักดิ์ ใจวังเย็น	
14	นางณัฐนิชา ทะรินทร์	นักวิเคราะห์ฯ	ณัฐนิชา ทะรินทร์	
15	นายณรงค์ฤทธิ์ พิจอมบุตร	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	ณรงค์ฤทธิ์ พิจอมบุตร	
16	นายปกรณ์ จันทะรส	นักจัดการงานทั่วไปฯ	ปกรณ์ จันทะรส	
17	นางมัลลิกา ทองใบ	เจ้าพนักงานธุรการฯ	มัลลิกา ทองใบ	

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเลขานุการสภา อบต. เชิญ ส.อบต. เข้าประจำที่ปรากฏว่าที่ประชุมมาครบ ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ได้จัดรูปเขียน บุษพาพระรัตนตรัยและ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

**ประธานสภาฯ** ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อราชการอื่น ๆ

**ที่ประชุม** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บัวสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

**ประธานสภาฯ** ตามที่ อบต.บัวสลีได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ในลำดับต่อไปขอให้เลขานุการฯ ได้ให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป

- เลขานุการสภา** รายงานการประชุมสภา อบต.บัวสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 มีทั้งหมด 32 หน้า ตามบันทึกรายงานการประชุมที่แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบว่ามีข้อเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม** ไม่มีข้อเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม มีมติรับรอง 16 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
- ระเบียบวาระที่ 3** **3.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**
- วาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ**
- ประธานสภา ฯ** ตามที่สภา อบต.บัวสลี ได้เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ไปแล้วนั้นและได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไปแล้ว จึงขอให้ประธานกรรมการแปรญัตติได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ หรือไม่อย่างไร
- ที่ประชุม** ส.อบต.ประสิทธิ์ สุจันทร์ ส.อบต.หมู่ 11 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และรับคำขอแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.บัวสลี ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต.บัวสลีท่านใด ยื่นขอแปรญัตติแต่อย่างใดและคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้แก้ไขสาระสำคัญแห่งร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวและเห็นชอบให้เสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวตามร่างเดิม จึงคงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้เห็นชอบในวาระที่ 1 รับหลักการ
- ที่ประชุม** **รับทราบ**
- ประธานสภา** เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ยื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงขอมติที่ประชุม พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ
- ที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

**ประธานสภา**

- ให้ที่ประชุมพัก 20 นาที -

- 3.2 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**
- วาระที่ 3 ขึ้นลงมติ**
- ประธานสภา ฯ** เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติไปแล้ว ขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 3 ขึ้นลงมติ หรือไม่

**ที่ประชุม** มีมติเห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และให้ดำเนินการเสนอขออนุมัติต่อ นายอำเภอแม่ลาว ต่อไป

### 3.3 เรื่องพิจารณาผ่อนผัน/เลื่อนกำหนดการชำระเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

#### กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11

**ประธานสภา ฯ** ด้วยได้รับแจ้งจากกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ได้ขอยื่นเลื่อนการชำระเงินคืนในงวดสุดท้าย เนื่องจากเกิดเหตุสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้กลุ่มไม่มีรายได้ ระเบียบขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจง

**ปลัด อบต.** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 และเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย พันวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ หรืออัคคีภัย เป็นเหตุให้โครงการที่กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร กู้ยืมเงินไปลงทุนได้รับความเสียหาย ทางกลุ่มอาจยื่นคำร้องขอผ่อนผัน หรือเลื่อนการชำระเงินคืน พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ให้พิจารณาผ่อนผัน หรือเลื่อนกำหนดชำระได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ และคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทราบ

**ประธานสภาฯ** ตามเหตุผลที่กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ได้ให้เหตุผลว่าในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้กลุ่มไม่มีรายได้ บางเดือนไม่สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าได้เลย ไม่มีลูกค้ามาซื้อของเลย ทำให้กลุ่มได้รับผลกระทบ ดังนั้น จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี พิจารณาและให้ความเห็นชอบ

**ส.อบต. หมู่ที่ 11** นายประสิทธิ์ สุจันทร์ ขอชี้แจงที่ประชุมว่าตั้งแต่มีโรคระบาด 2 ปีที่ผ่านมา ทางกลุ่มขาดรายได้และส่วนมากสมาชิกกลุ่มเป็นผู้สูงอายุ มีรายได้จากเบี้ยยังชีพเป็นหลัก ส่วนรายได้ตัดเย็บเสื้อผ้าไม่มี หรือแทบไม่มีเลย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**ประธานสภาฯ** มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุมในการเลื่อนชำระเงินคืนในงวดสุดท้าย

**ที่ประชุม** มีมติเห็นชอบให้เลื่อนชำระเงินคืนในงวดสุดท้าย 16 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
**ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องอื่น ๆ

**ผอ.ร.พ.สต.บัวสลี** ตามที่มีการประชุม ศปก. ตำบลบัวสลี หรือศูนย์ควบคุมโรคในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สามารถฉีดวัคซีนได้ 200 คน เหลืออีก 600 คน ให้รอก่อน เนื่องจากวัคซีนยังไม่มา ในการฉีดวัคซีนจะฉีดทุกวันจันทร์ และศุกร์ ที่โรงพยาบาลแม่ลาว ในส่วนของตำบลบัวสลีจะฉีดในทุกวันศุกร์ การฉีดวัคซีนแบบไขว้จะมีภูมิเพิ่มมากขึ้น เช่น ฉีดซิโนแวค แล้วฉีดแอสตราซิเนก้า จะได้ภูมิที่สูง เป็นต้น การฉีดเข็มเดียวภูมิคุ้มกันจะน้อย ดังนั้น ควรฉีดอย่างน้อย 2 เข็ม การฉีดของกลุ่มอายุ 18 -60 ปี ที่ลงทะเบียนจะเริ่มฉีด 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ในการจองเข็มรายร่วมใจ ส่วนเดือนสิงหาคม 2564 นี้ จะฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

ที่ประชุม	รับทราบ
ผอ.ร.ร.บัวสลีวิทยา	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ในการอนุมัติเงินอุดหนุนจากโครงการหลักประกันคุณภาพในการจัดทำโครงการสบู์เหลวและเจลล้างมือให้กับโรงเรียน</li><li>2. เนื่องจากนักการภารโรงโรงเรียนบัวสลีวิทยาไม่มี ทางโรงเรียนจึงได้ทำเรื่องคืนตำแหน่งดังกล่าวไปแล้ว และตอนนี้ก็ได้ใช้เงินส่วนตัวในการตัดหญ้า และพัฒนาโรงเรียน โดยที่ผ่านมาได้ขออนุเคราะห์เครื่องตัดหญ้าจากเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากมีนักเรียนมาจากตำบลป่าอ้อดอนชัยมาเรียนหลายคน</li><li>3. ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ มีครูเกษียณ 1 ท่าน ครูอรุณวรรณ ศรีวิชัย และลาออกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 1 ท่าน ครูสุทธิพร เฟื่องฟู ดังนั้น บุคลากรครูจึงหายไป 2 ท่าน จึงต้องจัดการเรียนการสอนใหม่ให้กับนักเรียนที่มีทั้งหมด 78 คน โดยสิ้นเดือนกันยายน 2564 จะมีครู 7 คน ในห้องเรียน 7 ห้องเรียน</li><li>4. ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง จะมีการดูแลกันทั้งสามฝ่ายแต่โรงเรียนบัวสลีวิทยาสามารถเรียนแบบ On Site หรือเรียนตามแบบปกติในห้องเรียนได้</li></ol>
ที่ประชุม	รับทราบ
ปลัด อบต.	ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีโคของชาวบ้านล้มตายด้วยโรคลัมปีสกิน ดังนั้น การช่วยเหลือจะต้องประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือตำบลบัวสลี ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพนักงานป้องกันได้เชิญประชุมเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคนดังกล่าว เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบช่วยเหลืออย่างไรแล้ว ก็จะประกาศให้ความช่วยเหลืออย่างน้อย 15 วัน
ที่ประชุม	รับทราบ
ปิดประชุมเวลา	12.10 น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายพจน์ มหาวรรณ)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายวันดี บุญภักดี)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางฉลา ลินคำ)

ส.อบต.หมู่ที่ 6

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมศักดิ์ แดงหล้า)

ส.อบต.หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอินจันทร์ อินยะพรหม)

ส.อบต.หมู่ที่ 4

(ลงชื่อ) เลขานุการฯ

(นางบัวเรื้อ วงศ์ษา)

ส.อบต.หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางศรวิวรรณ ธิดารัตน์)

ส.อบต.หมู่ที่ 11

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

(นายวันดี บุญภักดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี